
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Undirritað: Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri 
hluta Umhverfis- og samgöngunefndar.
Þær eru ósanngjarnar og íþyngjandi og mismuna íbúum landsins eftir búsetu og bílaeign.
Ef breyta á núverandi kerfi þarf í fyrsta lagi að leggja það af fyrst sem og að taka upp kerfi þar sem er 
raunverulega borgað fyrir notkun, þ.e. slit á vegum, sem er afar misjafnt eftir þunga ökutækja.
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